

# Đời Sống Đấng Christ

**Từ Ban Đầu...**

**Giăng 1:1-5**

**Câu Gốc  
Thiếu Nhi**

“Ban đầu Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời.” Giăng 1:2

**Câu Gốc  
Nhi Đồng**

“Ban đầu Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời.” Giăng 1:2

**Câu Chuyện  
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Khi bạn nghe, “Ban đầu...” thì bạn suy nghĩ đến gì? Có phải câu chuyện Sáng Tạo trong sách Sáng-thế Ký không? “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất...” Đó là những chữ đầu trong Sáng-thế Ký, là sách đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng hai chữ đó cũng là hai chữ đầu trong sách Tin Lành Giăng, là sách thứ tư trong Tân Ước.

Sách Tin Lành Giăng bắt đầu với câu như sau: “Ban đầu có Ngôi Lời...” Ngôi Lời đây có nghĩa là gì, và nói đến điều gì? Ngôi Lời đây không phải nói đến một điều, nhưng đến một người. Người đó tức Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi bạn muốn người khác biết mình đang suy nghĩ điều gì thì bạn phải làm sao? Phải nói chuyện với người đó. Và để nói chuyện thì bạn phải dùng những lời. Đức Chúa Trời đã dùng “Ngôi Lời” là Chúa Giê-xu để cho chúng ta biết Ngài như thế nào và cách suy nghĩ của Ngài. Trong đoạn thứ nhất của sách Giăng, nơi nào bạn thấy “Ngôi Lời” thì bạn có thể thế tên Chúa Giê-xu vào đó vì những câu đó đúng thật là nói đến chính Ngài. “Ban đầu có Giê-xu, Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời, và Giê-xu là Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Giê-xu không phải chỉ bắt đầu hiện hữu nơi chuồng chiên là một hài nhi. Ngài đã hiện hữu ngay từ lúc ban đầu với Đức Chúa Trời, như trong câu gốc của chúng ta có chép, “Ban đầu Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời.”

Nhưng sứ đồ Giăng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu không những ở cùng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời! Làm sao Giê-xu có thể là Đức Chúa Trời? Bạn cứ hình dung một tam giác. (Hãy hỏi các em và cho các em trả lời cho biết hình tam giác ra sao. Nếu được, hãy cắt ra hình

**Mục Đích  
Bài Học**

Giới thiệu khái niệm Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời  
Hiểu được Chúa Giê-xu hiện diện với Đức Chúa Trời từ ban đầu.

vòng tròn, hình vuông, và hình tam giác cho các em chọn cái nào đúng). Mặc dù cái tam giác có ba góc, có phải mỗi góc là một tam giác riêng không? Đương nhiên là không. Chúa cũng như vậy. (quý vị vừa giẫy thính, vừa chỉ mỗi góc). Có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (là Giê-xu), và Đức Chúa Thánh Linh. Như vậy có phải chúng ta tin và tôn thờ vào ba Chúa? Không đâu! Vì chỉ có một Chúa mà thôi.

Bạn cũng có thể hình dung một quả trứng. (quý vị có thể đem vào lớp một trứng đã luộc để giúp các em hiểu. Có thể trứng đã sứt làm hai nhưng để vỏ, hoặc trứng nguyên có vỏ, và vừa giẫy thính vừa lột vỏ). Quả trứng có ba phần: vỏ, lòng trắng, và lòng đỏ. Có phải mỗi phần là một trứng riêng? Không! Nếu không có lòng đỏ, thì có phải là quả trứng không? Không! Chúa là hiệp ba thành một, như quả trứng, ba phần làm nên một nguyên.

Giăng đoạn 1 tiếp tục giẫy thính rằng tất cả những gì được dựng nên điều là bởi Chúa Giê-xu, là Ngôi Lời. Khi Sáng-thế Ký nói, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” chúng ta biết Chúa Giê-xu đã có từ ban đầu... và Ngài đã tạo dựng. Ngài tạo dựng những gì? (cho các em cơ hội trả lời.) Còn những con trùng, rắn, nhện, và ngay cả các loại cây có độc thì sao? Vâng, Ngài cũng dựng nên những thứ đó. Không một thứ gì mà chẳng phải bởi tay Ngài làm.

Sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta biết Giê-xu đến làm ánh sáng trong nơi tối tăm. Khi bạn thử bước đi trong một phòng u tối thì chuyện gì xảy ra? Rất có thể bạn sẽ vấp, té, hoặc đụng trúng vật gì trong đó. Nhưng khi có ánh sáng rồi thì bạn có thể bước đi cách dễ dàng. Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, tức là chúng ta chọn đi trong Ánh Sáng để không bị vấp ngã bởi những lựa chọn riêng tư. Sứ đồ Giăng nói rằng Chúa Giê-xu là Ánh Sáng cho muôn loại và Ngài chiếu trong nơi tối tăm. Có khi nào bạn gặp khó khăn vì không biết điều nào là tốt nên làm? Bạn có phải đang trong “Bóng tối” vì không biết Giê-xu? Hãy chọn đi theo Ngài để được bước đi trong Ánh Sáng. Ngài sẽ chỉ cho bạn đường đi và giúp bạn có những sự lựa chọn tốt trong đời sống.

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

Chép câu gốc trên một tấm giấy lớn và cứng. Cắt ra thành những mảnh vụn lớn. Trong giờ học, cho các em thay phiên nhau ráp thành nguyên câu.

**Câu Nguyện**

Câu nguyện cho những người chọn đi trong tối tăm thay vì đi trong Ánh Sáng của Chúa.

**Tóm Lược**

Có thể cho các em ăn những bánh mì cắt thành bốn tam giác hoặc trứng luộc trong lúc dọn dẹp và tiếp tục nói với các em rằng Giê-xu là Đức Chúa Trời, và chúng ta tôn thờ một Chúa mà thôi.

#### **Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 2

Đức Chúa Trời Sai Con Độc Sanh Của Ngài

Giăng 1:9-18

## Bài Học Cho Thiếu Nhi

---

### **Chúa Giê-xu có từ ban đầu với Đức Chúa Trời...cùng tạo nên tất cả**

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu học trong sách Tin Lành Giăng. Sách này ở trong Kinh Thánh trong Tân Ước. (mở Kinh Thánh ra trong Giăng 1:1 và cho các em xem). Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu luôn luôn ở bên cạnh Đức Chúa Trời--kể cả ngay từ lúc ban đầu. Và “Ban đầu” có nghĩa là trước khi có đất, biển, thú vật, người ta, hoặc tất cả những gì.

Các em có nhớ chút gì về hai chữ “Ban đầu” mà Kinh Thánh dạy chúng ta không?

Câu đầu tiên trong Kinh Thánh là “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Và nếu sách Giăng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu luôn ở cùng Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là, lúc ban đầu, Chúa Giê-xu cùng Đức Chúa Trời tạo nên thế gian!

Các em có nhớ là Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời tạo nên những gì không? (hãy cho các em trả lời, và chỉ giúp đỡ khi cần.)

**Ánh Sáng**

**Bầu Trời và Trái Đất**

**Đất và Nước**

**Các Loài Cây Cỏ và Bông Trái**

**Mặt Trời, Mặt Trăng, và các Ngôi Sao**

**Các Loài Cá và Thú Vật Dưới Nước và các Loài Chim trên Trời** (cá mập, cá voi, mực, tôm, kết, sáo, bồ câu, v.v.)

**Các Loài Thú Vật trên Đất** (bò, gà, heo, mèo chó, v.v.)

**Con Người** (A-đam và Ê-va, có mắt, mũi, miệng, chân và tay!)

Kinh Thánh có nói tất cả những gì được tạo dựng nên là bởi Đức Chúa Giê-xu. Chúa chúng ta thật đã tạo nên những gì tốt nhất, hay nhất, và đẹp nhất!

Chúng con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã có ở cùng với Đức Chúa Trời và đã tạo nên một thế gian quá tuyệt diệu!

## Sinh Hoạt

---

- Hãy dùng chữ “Ngôi Lời” và làm nên những chữ khác để nói về Chúa Giê-xu.
- Thí dụ:
  - N - Ngài
  - G - Giê-xu
  - O - ở cùng chúng ta
  - I - ích khi giận dữ
  - L - lòng yêu thương
  - O - ở trên thập giá chết thay chúng ta
  - I - in lời Ngài trong lòng chúng ta
- Hãy dùng giấy màu, cắt ra những tam giác, trứng, hoặc lá có ba nhánh). Trên mỗi góc hoặc lá, hãy ghi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh
- Cho các em chơi “Gắn Đuôi Lừa”. Có hình con lừa thật to, và cắt ra nhiều đuôi, để băng keo phía sau. Lấy tấm khăn che mắt từng em lại, và cho em rắng gắn đuôi lên đúng chỗ. Sau đó, gỡ tấm khăn ra, cho các em một đuôi khác, và cho em cơ hội gắn lại (lần này không che mắt). Hỏi các em cái nào dễ hơn, che hoặc không che mắt. Hãy giải thích rằng Chúa Giê-xu đến như ánh sáng trong thế gian tối tăm. Không có Ngài (giống như bị che mắt lại), chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn vì không thể thấy rõ. Có Ngài (trong ánh sáng, không bị che mắt) chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn và đi con đường đúng.